



TSEเข้าPPAญี่ปุ่นปี100MW

● เล็งเสนอขายหุ้นกู้ 3 พันล้านบาทในครึ่งปีหลัง

“TSE” เตรียมแจ้งจบ Q2 หลังประชุมบอร์ดวันที่ 11 ส.ค.นี้ มั่นใจกำไร-รายได้ปี 59 โตกว่าปีก่อน เล็งซื้อโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่นเพิ่มอีก 50 MW คาดสิ้นปีนี้คว้า PPA ในญี่ปุ่นรวม 100 MW ขณะที่ครึ่งปีหลังเล็งออกหุ้นกู้ 3,000 ล้านบาท

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ TSE กล่าว ว่า ผลการดำเนินงานในปีนี้น่าจะดีขึ้นจากปีก่อน ที่มีกำไรประมาณ 500 ล้านบาท และมีรายได้ ประมาณ 760 ล้านบาท ตามกำลังการผลิต ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีการจ่ายไฟฟ้าเข้า ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ทั้งหมด 99 เมกะวัตต์ (MW) โดยมีทั้งโซลาร์ ฟาร์ม และโซลาร์ รูฟท็อป นอกจากนี้ยังมีโครงการโซลาร์ ฟาร์ม สหกรณ์ฯ อีก 1 โครงการ จำนวน 1 เมกะวัตต์ ที่จะ COD ภายในปลายปีนี้ ส่วน ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/59 น่าจะไม่ค่อย กว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยน่า จะมีการแจ้งหลังประชุมคณะกรรมการบริษัทใน วันที่ 11 ส.ค.นี้

ขณะเดียวกัน บริษัทมีโครงการโซลาร์ ฟาร์ม ในประเทศญี่ปุ่น ที่ปัจจุบันมีสัญญา ซื้อขายไฟฟ้า (PPA) แล้ว 58 เมกะวัตต์ โดย ได้มีการ COD แล้ว 8 เมกะวัตต์ จึงเหลือ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 50 เมกะวัตต์ คาดว่าจะทยอย COD ภายในปีหน้า (ปี 2560) นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเพิ่มกำลัง การผลิตโซลาร์ ฟาร์ม ในประเทศญี่ปุ่นอีก ประมาณ 50 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม ปีนี้บริษัท ตั้งเป้าจะมี PPA ในประเทศญี่ปุ่น รวม 100 เมกะวัตต์



สมภพ พรหมพนาพิทักษ์

ด้านของเงินลงทุน การลงทุนในประเทศไทย อยู่ที่ประมาณ 50 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ แบ่ง เป็นใช้เงินกู้ 80% และเงินทุนของบริษัท 20% ขณะที่ในประเทศญี่ปุ่นมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 100 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ แบ่งเป็นเงินกู้ 75% และ เงินทุนของบริษัท 25% โดยเป้าหมายกำลังการผลิต 100 เมกะวัตต์ในประเทศญี่ปุ่น คิดเป็น มูลค่าลงทุนประมาณ 10,000 ล้านบาท จะใช้ เงินของบริษัทประมาณ 2,000-2,500 ล้านบาท

ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ใช้เงินจากการเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็น ครั้งแรก (IPO) เมื่อ 2 ปีก่อน

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะออกหุ้นกู้ วงเงิน ประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยน่าจะมีการออก หุ้นกู้ 2 ครั้ง แบ่งเป็นครึ่งละ 1,500 ล้านบาท ภายในช่วงครึ่งปีหลังนี้ เพื่อรองรับโครงการ ลงทุนในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่าง การศึกษาโครงการพลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น ไบโอมแอส (ชีวมวล) ไบโอแก๊ส (ชีวภาพ) รวม ถึงพลังงานลม

นายสมภพ กล่าวต่อว่า ภายใน 2-3 ปี ข้างหน้า บริษัทวางแผนจะกำลังการผลิตไฟฟ้า 300 เมกะวัตต์ โดยน่าจะมีการทยอย COD ได้ภายในปี 2562 ก็น่าจะส่งผลให้มีสัดส่วน รายได้จากต่างประเทศประมาณ 30-40% จาก ปัจจุบันที่มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศประมาณ 10% และมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากในประเทศ ประมาณ 90%

สำหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลให้บริษัทมีการศึกษาที่จะลงทุน ในประเทศแถบอาเซียนทั้งประเทศกัมพูชา, เมียนมา (พม่า), สปป.ลาว รวมถึงฟิลิปปินส์ ที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างรออนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาลใหม่คาดว่าจะออกมาในปลายปีนี้ ทั้งนี้ ใน สปป.ลาว ยังอยู่ระหว่างการศึกษากิจการผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานน้ำขนาดเล็ก คาดว่าจะต้อง ใช้เวลาเพราะการลงทุนในต่างประเทศจะต้องมี การศึกษากฎระเบียบ และวัฒนธรรมให้ละเอียด รวมถึงจะต้องมีพันธมิตรที่ดีด้วย ■